

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức
Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại
với nông dân tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 470-CV/HNDT ngày 2/10/2024 của Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa về việc xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân tỉnh Thanh Hóa năm 2024;

Sau khi nghiên cứu Dự thảo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nội dung về nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Dự thảo Kế hoạch và Chương trình hội nghị chưa thống nhất. Do đó cần điều chỉnh để thống nhất nội dung và nhiệm vụ.

2. Đưa nội dung ra khỏi nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT: “Cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa tỉnh giai đoạn 2021-2030; trình tự, thủ tục đăng ký thụ hưởng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia”. Lý do:

- Hiện nay chưa có cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa tỉnh giai đoạn 2021-2030 mà chỉ có Nghị quyết 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. Ngoài ra còn có các chính sách chuyên ngành đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Do đó việc nhắc lại các chính sách đang thực hiện là không cần thiết.

- Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia:

Hiện nay các nghị định của Chính phủ: Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia không quy định trình tự, thủ tục đăng ký thụ hưởng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhưng cũng không giao cho các địa phương ban hành trình tự, thủ tục đăng ký thụ hưởng.

Trình tự, thủ tục thực hiện dự án, kế hoạch liên kết; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng đã được UBND tỉnh quy định rõ tại Hướng dẫn số 293/HD-UBND ngày 11/12/2023 về việc triển khai các quy định trong thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh thuộc các chương trình mục tiêu quốc

gia và đang được các địa phương áp dụng thực hiện cho các dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

Do đó việc ban hành trình tự, thủ tục đăng ký thụ hưởng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia là chưa đúng thẩm quyền và không cần thiết.

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, PTNT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Cường